
  
      

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่3 (สมัยวสิามัญ) เป็นพิเศษ วันท่ีสอง 
 

  วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน  2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 3 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันที่สอง โดยมี นายปดิพัทธ์  สันติภาดา  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร           
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุม
เพ่ือพิจารณาเรื่องด่วน ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) เป็นวันที่สาม ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร              
ชุ ดที่  26 ปี ที่  1 ครั้ งที่  3  (สมั ยวิ สามั ญ ) เป็ น พิ เศษ  เมื่ อวั นพฤหั สบดี ที่  20 มิ ถุ น ายน 2567  
   ก่อนที่สมาชิกฯ จะอภิปราย ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงสรุปเวลาการอภิปราย 
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้  
   เวลาที่ใช้ในการอภิปรายทั้งหมด 41 ชั่วโมง คณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมรัฐบาล                
ได้รับการจัดสรร 20 ชั่วโมง ใช้เวลาไป 12 ชั่วโมง 18 นาที 2 วินาที เป็นเวลาของคณะรัฐมนตรี 4 ชั่วโมง  
20 นาที 46 วินาที พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล 7 ชั่วโมง 57 นาที 16 วินาที คงเหลือเวลา 7 ชั่วโมง 41 นาที 
58 วินาที สำหรับพรรคร่วมฝ่ายคา้น ได้รับการจัดสรร 20 ชั่วโมง ใช้เวลาไป 13 ชั่วโมง 3 นาที 56 วินาที 
คงเหลือเวลา 6 ชั่วโมง 56 นาที 4 วินาที ในส่วนของประธานฯ ได้รับจัดสรร 1 ชั่วโมง ใช้เวลาไป           
23 นาที 15 วินาที คงเหลือเวลา 36 นาที 45 วินาที รวมเวลาที่ใช้ไปทั้งหมด 25 ชั่วโมง 45 นาที                 
13 วินาที เวลาคงเหลือประชุม 15 ชั่วโมง 14 นาที 47 วินาที  
   ที่ประชุมรับทราบ 
   จากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็น
ต่าง ๆ อาทิ 
  ด้านการบริหารจัดการน้ำปี 2568 ซึ่งเห็นว่ายังมีเป้าหมายไม่ชัดเจน ไม่ตอบโจทย์            
ของการแก้ไขปัญหา ทั้ งนี้  ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ต่าง ๆ                              
ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม อาทิ วิกฤตการณ์ความร้อนหรือโลกเดือดที่เพิ่มมากขึ้น
ทุกปีและวิกฤตการณ์ปรากฏการณ์ลานีญาท่ีจะมีฝนตกมากทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำหลาก อย่างไรก็ตาม        
การจัดงบประมาณในครั้งนี้ เห็นว่า การแก้ไขปัญหาบริหารจัดการน้ำยังไม่มีการวางแผนได้                          
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย                
ที่ยังไม่ครอบคลุม ซึ่งต้องวางแผนรองรับให้ทันทุกสถานการณ์ที่ภัยแล้งและน้ำท่วม โดยหน่วนงานต่าง ๆ             
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการ ทั้งการร่วมกันทำงานและการวางงบประมาณเพ่ือใช้ในการรองรับ    
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การแก้ไขปัญหา โดยมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1. มีระบบบริหารข้อมูลและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี                        
2. มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยท้องถิ่น และ 3. รวมโครงการต่าง  ๆ ไว้ในแผนบูรณาการและ             
มุ่งสู่เป้าหมายของประเทศอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ต้องเชื่อมโยงการคาดการณ์และการเตือนภัยให้เป็นเอกภาพ                   
เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและปรับตัวให้ทันการณ์ ต้องไม่ประสบปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่สร้าง                  
ความเสียหายส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน  
                 ด้านงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำเป็นจะต้องมีความเข้มแข็ง
มากกว่านี้ เพราะส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนสำคัญที่จะบริหารท้องถิ่นให้ประเทศนี้ได้พัฒนาขับเคลื่อน                     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ที่ผ่านมามีการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่น แต่งบประมาณที่จัดสรรลงไปนั้น                    
ไม่สอดคล้อง ไม่สามารถทำให้ท้องถิ่นดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น จึงเห็นความสำคัญและจัดสรร
งบประมาณในส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งแต่มีการกระจายอำนาจมาก็คาดหวัง การจัดสรรงบให้กับท้องถิ่น 35% แต่ปีนี้ยังอยู่ที่  29%                    
ซึ่งสะท้อนว่าสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าจะกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้จังหวัดจัดการตนเองนั้นก็ยังคงอยู่กับที่  
จากข้อมูลนับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2568 พบว่า สัดส่วนรายได้ของท้องถิ่น ต่อรายได้สุทธิ
ของรัฐบาล แม้ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่เป็นการเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนที่ยังต่ำกว่า ความคาดหวังที่ท้องถิ่น
ต้องการหรือตามที่พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ กำหนดสัดส่วนรายได้                  
ไว้ที่ 35% โดยใช้งบประมาณ 2568  อย่างไรก็ตาม กรณีที่รัฐบาลตั้งงบประมาณขาดดุล โดยเฉพาะปี 
2568 ตั้งงบประมาณขาดดุลสูงสุดในรอบ 36 ปี และยังพบว่ามีการตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยสูงถึงร้อย
ละ 4.5 ของจีดีพี จากเกณฑ์ที่ไม่เกินร้อยละ 3 ของจีดีพี ขณะที่ปีงบประมาณ 2567 พบว่ามีการจัดตั้ง 
งบประมาณสำหรับชดเชยร้อยละ 4.3  และเมื่อรวมกัน 2 รวมกันแล้ว จะส่งผลกระทบต่อวินัยการคลัง
ในระยะยาว ดังนั้น จะทำให้สัดส่วนดอกเบี้ยต่อรายได้สูงขึ้นทุกปี เครดิตความเชื่อถือของประเทศลดลง  
อย่างไรก็ตาม การจัดทำงบประมาณให้กับท้องถิ่นในปี 2568 มีการจัดสรรให้จำนวน 8.39 แสนล้านบาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จำนวน 76 แห่ง มีประชากร 
60 ล้านคน ได้รับงบประมาณ จำนวน 2.9 หมื่นล้านบาท ขณะที่กรุงเทพมหานครได้รับจัดสรร
งบประมาณ จำนวน 2.8 หมื่นล้านบาท มีประชากร จำนวน 5 ล้านคน ทั้งที่งบประมาณท้องถิ่นคาดหวัง
ว่าจะได้รับจัดสรรเต็มจำนวนคือร้อย 35 แต่ได้รับเพียงร้อยละ 29 ดังนั้น ขอให้นายกรัฐมนตรี                
นำงบกลาง จำนวน 1.7 แสนล้านบาท มาดำเนินการจัดสรรให้กับท้องถิ่นเพ่ิมได้หรือไม่ หากให้ได้ท้องถิ่น
จะมีงบประมาณร้อยละ 35 เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ดูแลประชาชนในพ้ืนที่รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย ในส่วนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) คือต้นทางของการกำหนด
ทิศทางพัฒนาชาติ ด้านการศึกษา อาทิ ศูนย์เด็กเล็ก ด้วยการพัฒนาการเด็กสู่ เก่ง ดี มีสุข ขั้นประถมวัย 
ถ่ายโอนสถานศึกษาที่สมัครใจ เตรียมความพร้อมเฉพาะด้าน การให้ทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา สร้างหลักสูตร ที่ตอบโจทย์พ้ืนที่  เช่น อาชีพในท้องถิ่น ด้านสุขภาพ จัดให้มีกองทุน
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หลักประกันสุขภาพพ้ืนที่การถ่ายโอนงานสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) การจัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ 3 วัย ในพ้ืนที่  การถ่ายโอนระบบส่งต่อสุขภาพโดยท้องถิ่น               
การกระจายงาน ฟ้ืนฟูสมรรถนภาพให้ท้องถิ่น การสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง                   
ผู้ป่วยจิตเวช 
   ด้านการบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณปี 2568  ที่เห็นได้จากสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้
ทำคือ การกู้เพิ่มไม่สอดคล้องกับการหารายได้ของประเทศ เป็นจุดสำคัญที่รัฐบาลจะต้องจัดการ ได้แก่        
1. หารายได้เพิ่ม ต้องคิดใหม่ คิดต่าง คิดไม่เหมือนเดิม ต้องวางยุทธศาสตร์ บริหารให้รายได้ กับรายจ่าย
สอดคล้องกัน เพ่ือป้องกันการล้มเหลวของการบริหารจัดการ แต่การคิดใหม่คิดต่างของรัฐบาลชุดนี้     
เพียงพอที่จะหารายได้เพ่ิมหรือยัง 2. ต้ องประหยัด ตัดโครงการที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนละฟุ่มเฟือย                  
คือต้องตัดส่วนที่ยังไม่จำเป็นออกไป ซึ่งมีโครงการมากมายที่เกิดประโยชน์น้อยเมื่อเทียบกับรายจ่าย                   
ที่ต้องเสียไป รัฐบาลจะนำเงินของพ่ีน้องประชาชนไปทำอะไรบ้าง ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนว่ารัฐบาล                      
มีวิสัยทัศน์จะพัฒนาประเทศอย่างไร จะนำนโยบายที่หาเสียงไว้ไปสู่การปฏิบัติด้วยวิธีใด และรัฐบาล            
จะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้หรือไม่ ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง ปัญหา                 
คุณภาพชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อม รัฐบาลเมื่อเข้ามาบริหารประเทศก็ต้องบริหารเงิน ให้คุ้มค่า                              
เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้ งนี้  งบกลางเพ่ิมขึ้นจาก 6.14 แสนล้านบาท เป็น 8.05 แสนล้านบาท                    
เพ่ิมขึ้นมากถึงร้อยละ 31 ก่อเกิดทุจริตและควรเป็นงบที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น แต่กลับใช้งบกลาง              
เป็นเครื่องมือหลักในการขับ เคลื่อน เรื่องที่ ไม่ เหมาะสม และยังมี งบอีก 1.52 แสนล้านบาท                      
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นงบที่นำไปใช้                
เพ่ือดิจิทัลวอลเล็ต ทำให้ประชาชนต้องจ่ายภาษีเพ่ิมมากขึ้น ไม่สามารถตอบโจทย์ความท้าทาย                  
ของประเทศได้  
  ด้านปัญหาที่ดิน ปัญหาที่ดินทับซ้อนกับเขต “ป่า” มีจำนวน 16.7 ล้านไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 74 กว่า 3 ใน 4 ของที่ดินไม่มี เอกสารสิทธิ  รัฐบาลไม่ ได้ตั้ งงบประมาณเพ่ือแก้ ไขปัญหานี้                
ตามที่ได้ตั้งนโยบายไว้ ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
ได้รับอนุญาตทำกินในที่ดินดังกล่าวชั่วคราว ไม่มีเอกสารสิทธิ  ซึ่งสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้น รัฐจัดการป่า
แบบดั้งเดิม แย่งยึดที่ดินโดยนโยบายรัฐ คือ อนุญาตครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ ต้องปลูกไม้ยืนต้นร้อยละ 
20 – 70 ของพ้ืนที่ และระยะเวลา 20 ปี ครบกำหนดถือสิทธิสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ซึ่งเป็นการ
เอาเปรียบประชาชน รัฐเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องเอกสารสิทธิที่เป็นธรรม ทั้งนี้  รัฐควรมีหลักคิดงบแก้ไข
ปัญหาที่ดินใหม่ โดยจัดลำดับความสำคัญกระจายอำนาจให้ประชาชนเป็นหุ้นส่วน จัดงบประมาณที่ดิน
แบบใหม่  การแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนกับผืนป่า ทำโครงการจัดทำตรวจสอบแนวเขตที่ดิน                         
และตรวจสอบ รับรอง ทำฐานข้อมูลที่ดิน โครงการปรับเปลี่ยนที่ดินให้ยั่งยืน วนเกษตร การท่องเที่ยว 
เชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม จะสามารถจัดการปัญหาที่ดินได้บรรลุเป้าหมาย ไม่ทำตามการแก้ไขปัญหา
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แบบซ้ำเดิม ที่ก่อให้เกิดช่องทางการทุจริต ไม่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างจริงจัง  หากพิจารณา
การจัดงบประมาณตามภารกิจของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ พืช และ                  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะเห็นว่าการแก้ไขปัญหาที่ดิน ได้งบประมาณ 725 ล้านบาท 
แบ่งเป็นงบโครงการแก้ไขปัญหาที่ดิน ของกรมอุทยานฯ 390 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบที่เกี่ยวข้องจริงเพียง 
จำนวน 116.3 ล้านบาท และงบโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินของกรมป่าไม้ จำนวน 334 ล้านบาท               
เป็นงบที่เกี่ยวข้องจริงเพียง จำนวน 198 ล้านบาท จึงเชื่อว่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาที่ดินได้ หากรัฐบาล
ต้องการแก้ปัญหาให้สำเร็จ ต้องจัดลำดับความสำคัญของภารกิจในองค์กร มีการกระจายอำนาจ                 
ให้หน่วยงานอื่น ๆ โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ประชาชนเข้ามาเป็นหุ้นในส่วน                
ในภารกิจ โดยแบ่งออกเป็น 2 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาที่ดิน จำนวน 2,600 ล้านบาท 
และ 2. ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 2,000 ล้านบาท เชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาที่ดินได้สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวได้จริง ที่สำคัญรัฐบาลต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และแก้ไข
กฎหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับสิทธิให้มีความสอดคล้องกับความเป็นจริง  ตลอดจนให้มีการออกแบบ
งบประมาณใหม่เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่ดินรวมทั้งเพ่ิมงบประมาณบางส่วนในการแก้ไข
ปัญหาที่ดินทับซ้อน และจำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ือให้ประชาชน             
ได้รับผลประโยชน์สูงสุด รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาที่ดินของชุมชนการมีเครื่องมือสำรวจรังวัดที่ดิน                    
ให้มีความทันสมัยในการใช้งานสำหรับลงพ้ืนที่ตรวจสอบแนวเขต เมื่อมีงบประมาณเพียงพอแล้ว                   
ย่อมทำให้งานมีความคืบหน้าทำให้ชาวบ้านมีความมั่นใจในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริงต่อไป   

ด้านการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการเกษตร ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องพัฒนา              
ให้เท่าทันกับประเทศอื่น ๆ พร้อมทั้งมีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนประเทศภาคการเกษตร โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีงบประมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 งบประมาณสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน                
ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้การจัดสรรผ่านกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนแปลง
เกษตรอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมมูลค่าโดยการเพ่ิมพ้ืนที่ด้านชลประทาน เปิดตลาดสินค้าด้านเกษตร ลดรายจ่าย                   
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน ส่งเสริมฟ้ืนฟูในการพักนี้ พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การปราบปรามของเถื่อนที่ลักลอบนำเข้ามาตัดราคาเกษตรกรของไทย ทั้งนี้  ปัจจุบันปัญหา                
ท่ีต้องเผชิญของเกษตรกร คือ 1. ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ 2. เกษตรกรทำงานหนัก แต่ไม่รวย         
เพราะราคาสินค้าที่ตกต่ำพืชผลล้นตลาด 3. ผลิตผลทางการเกษตรชั้นนำแต่เทคโนโลยีการเกษตร                  
ชั้นรองไม่เท่ากัน อย่างไรก็ตาม นโยบายที่ดีต้องทำให้ได้จริง ดังนี้ 1. ประสานความร่วมมือพัฒนา
เทคโนโลยี 2. รัฐต้องลงทุนเทคโนโลยีราคาสูง 3. บูรณาการหน่วยงานแก้ปัญหาเรื่องทุน 4. บริหาร                   
น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน  5. ส่งเสริมสินค้ามีคุณภาพ มีมาตรฐานพร้อมลดต้นทุน          
โลจิสติกส์ และ 6. จัดตั้งผู้รับผิดชอบแก้ปัญหาเฉพาะด้าน 
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สำหรับงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี 
ที่มีพ่ีน้องเกษตรกรได้รับเดือดร้อนจากการที่ยังไม่ได้รับค่าชดเชยจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี             
กว่า 1,000 ราย ท่ีรอค่าชดเชยมาเกือบ 5 ปี โดยที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้มีการหารือกับเกษตรกรถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและให้คำมั่นว่า จะแก้ปัญหาให้                 
ซึ่งขณะนี้งบชดเชยที่ดินที่ให้คำมั่นกับเกษตรกรได้บรรจุในเล่มงบประมาณเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน จำนวน 
1,000 ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะไม่ครอบคลุมวงเงินทั้งหมด แต่นบัว่าเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของเกษตรกร 
นอกจากนี้ ยังมีการผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ำช่องสามหมอ ตลอดจนการเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรจาก
นโยบายเปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพ่ือการเกษตร และมีการเปลี่ยนมือได้แล้ว และทำได้จริง            
และจากสถิติพบว่า จังหวัดชัยภูมิมีการลงทะเบียนเปลี่ยน ส.ป.ก. เป็นโฉนดเพ่ือการเกษตรมากที่สุด             
ในประเทศไทย และเป็นโมเดลที่ดีที่น่าผลักดันในหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศ 

ด้านการบริหารจัดการขยะ ที่ไม่สามารถผลักภาระไปยังหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ 
เป็ นปัญหาระดับชาติ  ต้ องร่วมกันบู รณ าการ เป็ นความท้ าทายที่ ภาครัฐจะต้องเร่ งแก้ ไข                     
สิ่งที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ มีตัวอย่างหลายประเทศ โดยให้ผู้ที่ มีการลงทุนต่าง ๆ และก่อให้เกิดขยะ            
ในการดำเนินกิจการ ต้องมีส่วนรับผิดชอบซึ่งต้องนับเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการในการจัดการขยะ 
และเพื่อลดภาระในการใช้งบประมาณจำนวนมากของภาครัฐ ซึ่งประเทศไทยสามารถศึกษาเป็นแนวทาง
และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมได้ ปัจจุบัน เห็นว่า ภาคเอกชน ประชาชนมีการตื่นตัวในการจัดการขยะ
มากขึ้น โดยการทิ้งอย่างถูกต้อง ถูกวิธี รวมถึงการนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งภาครัฐจะต้องเป็น
ผู้สนับสนุนให้มากขึ้น ทั้งนี้  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดสรรงบประมาณ                  
ให้สอดคล้องเพ่ือให้เกิดการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ 

ด้านงบโฆษณาประชาสัมพันธ์  งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ 2,945 ล้านบาท 
มีโครงการที่ซ้ำซ้อนกันหลายกระทรวง ทำเหมือนกัน โครงการเหมือนกัน เช่น เรื่องยาเสพติด                   
เรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจ และอื่น ๆ กว่า 5 กระทรวง ต่อหนึ่งโครงการ ทั้งนี้  วัตถุประสงค์และ            
การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเป็นสิ่งที่ดี  แต่ควรบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยการทำโครงการ
และโฆษณา ซ้ำๆกัน เห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์แบบเสียเปล่า                
การโฆษณาแบบนี้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่ การใช้งบประมาณในการประชาสัมพันธ์
ควรมีหลักสำคัญ คือ เป็นโครงการความร่วมมือแบบหลายส่วนเพ่ือความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือและยั่งยืน 
ความเป็นกลาง ไม่เป็นเครื่องมือทางการเมือง มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชน หลักการทำงานของ
เครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างประเทศ ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักของรัฐบาล
ใช้ในการสื่อสารกับประชาชน ซึ่งจะต้องให้ข้อสังเกตว่าภารกิจที่ตั้งไว้หรือไม่ อาทิ ช่อง NBT เป็นสื่อรัฐ
เจ้าของคือประชาชนไม่ใช่รัฐบาล การดำเนินกิจการควรอยู่บนพ้ืนฐานที่สามารถตรวจสอบได้ ให้
ประโยชน์แก่ประชาชนโดยแท้ ไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์กับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งนี้ การโฆษณา
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ประชาสัมพันธ์ของรัฐ ควรโปร่งใส ก้าวหน้า เพ่ือประชาชน ลดความซ้ำซ้อน ของงบประมาณ                      
จัดตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ โดยหน่วยงานภาครัฐ และทำให้ประชาสัมพันธ์รัฐโปร่งใส 
ด้วยการแก้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 นิยามค่าใช้จ่ายและวิธีจัดซื้อจัดจ้างการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ด้วยการกำหนดมาตรฐานราคากลางสื่อดิจิทัล พร้อมทั้งแสดงที่มาของงบประมาณและ
โครงการ เพ่ือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ด้านดิจิทัล ประเทศไทยมีบุคลากรที่เข้าถึงเทคโนโลยีเพียงร้อยละ 28 แต่ถ้าหาก
ประเทศไทยต้องการเป็น “DIGITAL HUB” ประเทศไทยจะต้องมีการแข่งขันกับประเทศมาเลเซีย               
ที่มีประชากรเข้าใจด้านเทคโนโลยีมากถึง 3 เท่า นอกจากนี้ สิ่งที่ต้องแก้ไขคือ ภัยออนไลน์ อาทิ หลอก
ให้มีการลงทุน  จากสถิติพบว่ามีคดีถึ งจำนวนมากกว่า 4 แสนคดี  มีความเสียหายมากกว่า                      
5 หมื่นล้านบาท ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือปัญหาถ้าหากประเทศไทยต้องการเป็น Ignite Digital Economy               
ด้วยวิสัยทัศน์ของรัฐบาลทำให้การพัฒนาดึงเงินลงทุนเข้ามาในประเทศสอดรับเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัล              
ได้มากยิ่งขึ้น ส่วนบุคลากรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม
การศึกษา และอบรมด้านดิจิทัลให้กับประชาชน ซึ่ งจะช่วยให้มีความสามารถในการแข่งขั น                       
และยังมีศูนยป์ฏิบัติการต่อตา้นอาชญากรรมออนไลน์ดำเนินการระงับบัญชีไปได้ จำนวน 2 แสนกว่าราย 
เทคโนโลยีดิจิทัลคือ สิ่งที่เปลี่ยนโลก และนับจากนี้ประมาณ 5 - 10 ปี จะไม่สามารถก้าวทันโลก         
สมัยใหม่ได้ สำหรับประเทศไทยหากล้มเหลวจะทำให้ถูกแซงหน้าไป ทั้งนี้ งบประมาณกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมขึ้นกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ว่าประเทศไทยมุ่งมั่นจริงจัง
หรือการันตีความสำเร็จพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดงบประมาณครั้งนี้ขาดการวางแผนและไม่มี                    
ความเข้าใจ ไม่มีการวางยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน การจัดงบประมาณด้านดิจิทัลจะต้องทำให้ประชาชน   
ได้รับความปลอดภัย โดยเสนอแนะให้กำหนดตัวชี้วัดการใช้งบประมาณของศูนย์ AOC ซึ่งเป็นศูนย์               
One Stop Service จัดตั้งโดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือแก้ปัญหาการหลอกลวง            
ทางออนไลน์สำหรับประชาชน โดยให้เวลารอสายของประชาชนเฉลี่ยลดลงและประสานงานเพ่ือระงับ
บัญชีได้เร็วขึ้น ถ้าของบประมาณเพ่ิมสภาฯ ก็ยินดีแต่ไม่ทราบว่าจะนำงบประมาณมาจากไหน                     
ให้ยุคศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และขอเสนอแนะให้รัฐบาลใช้บริการคลาวด์เพ่ือเก็บข้อมูลของภาครัฐ           
จะคุ้มค่ากว่าการใช้ดาต้าเซ็นเตอร์ และประหยัดงบประมาณ นโยบายรัฐบาลคลาวด์เฟิร์ส เสนอ
งบประมาณเพ่ือเชื่อมแอพพลิเคชันของรัฐ 700 ล้านบาท พร้อมกำหนดคุณสมบัติมาตรฐานพับบลิคค
ลาวด์ (Public Cloud) และงบประมาณเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ปี 2567 และปี 2568 พบว่า
รวมกันเกือบ 2,500 ล้านบาท ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมาธิการตรวจสอบโครงการจัดหาระบบ                 
การให้บริการข้อมูลประชาชนผ่านระบบอัตโนมัติ  (BORA AI Chatbot) จำนวน 9,600,000 บาท               
ของกรมการปกครอง จังหวัดปทุมธานี ว่าเป็น AI จริงหรือไม่ หรือเป็นคีย์เวิร์ด แชทบอท งบประมาณ
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ด้านดิจิทัลปี 2568 สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไมไ่ดม้ีความเข้าใจ ไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะนำพาประเทศไปสู่สังคม
โลกยุคดิจิทัล  

ดา้นงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประมาณ 1.2 แสนล้านบาท ที่เพิ่มขึ้น
จากปี 2567 ประมาณ 7 พันกว่าล้านบาท แต่ขณะนี้ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เกิดความขัดแย้ง
อาจจะเกิดมาจากโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีตำแหน่งสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว คือ              
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดังนั้น จึงขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาคือ ให้เปลี่ยนจากสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ เป็น “กระทรวงตำรวจ” เพ่ือไม่ให้เกิดการย้ายข้ามหน่วย ส่วนประเด็นเรื่องน้ำมันเถื่อน                  
ส่วยรถบรรทุกเกิดขึ้นหนักหลังจากมีการรัฐประหาร เพราะมีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
เปิดช่องว่างให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่งตั้งระดับพลตำรวจ ถึงพลตำรวจเอกได้ ทำให้เกิด                    
การซื้อตำแหน่ง ซึ่งทำให้ตำรวจขาดศักยภาพในการทำงาน แต่กลับไปเข้ากลุ่มสีเทาส่งผลกระทบให้     
เกิดการถอนเงินคืน ทำให้ศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจหมดไป จึงขอเรียกร้อง ให้นายกรัฐมนตรี                         
นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี  แก้ไขปัญหาวิกฤติเพ่ือยกฐานะตำรวจ และขอให้มี               
การแบ่งส่วนราชการใหม่ให้เป็นกระทรวงตำรวจ เหมือนกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย  

ด้านความมั่นคง งบประมาณในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้นให้เป็นไปตามความประสงค์ของพี่น้องประชาชนในสามจังหวัดภาคใต้ รัฐบาลใช้งบประมาณแก้ไข
ปัญหาในปี  2568 ได้ เป็นอย่างดี  อันเนื่องจากงบประมาณในมิติของความมั่นคง โดยเฉพาะ
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพ
เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายจาตุรนต์ ฉายแสง                     
เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการศึกษาตามนโนบายของรัฐบาลโดยมีข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี   

พล.ต.อ.เพ่ิมพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงว่า ขอขอบคุณ
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจากทุกพรรคการ เมือง ท่ี ให้ คำแนะนำต่ าง ๆ  เกี่ ยวกับการศึกษา                           
โดยเฉพาะปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์                 
ของผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น โยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใส แก้ไขปัญหา
หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายเรียนดีมีความสุข โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ และการศึกษา เพ่ือความมั่นคงของชีวิต  ซึ่ งเป้ าหมายหลัก                                
ในการจะมีความสุข คือ การลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงลดภาระของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง ทั้งนี้ ยังมีการดำเนินการนโยบายเพ่ิมเติม คือ การยกเลิกครูเวร การจัดจ้างนักการภารโรง 
การปรับลดภาระงานที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อน ดำเนินการจ้างครูผู้ช่วยเป็นกรณีพิเศษ  

ส่วนทางด้านนักเรียน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนขยายโอกาส รวมทั้งเห็นชอบและอนุมัติเรื่ องศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล              
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำคำของบประมาณมาในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 
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นอกจากนี้ ยังได้ขับเคลื่อนโครงการสุขาดีมีความสุข โดยได้ดำเนินการสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก             
ไปพลางก่อน รวมทั้งดำเนินแนวทางนโยบายการยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน                
โดยในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 จะมีการจัดทำงบอุดหนุนที่จำเป็นในส่วนของ
เครื่องแบบให้เป็นไปตามอัตรามติของคณะรัฐมนตรีคือ อัตราร้อยละ 2 ร้อยละ 4 และปีนี้เป็นอัตรา            
ร้อยละ 16 ขึ้นอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568  
   สำหรับการศึกษาของเด็กปฐมวัย ซึ่งในส่วนของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา             
เด็กปฐมวัย โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย              
เป็ นประธาน ในการขับ เคลื่ อน  โดยมี การปรับรูปแบบให้ หน่ วยงานที่ ขั บ เคลื่ อนหลัก เป็ น
กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นเลขานุการคณะทำงานในการขับเคลื่อนทุกจังหวัด                

ในส่วนของเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา และกลุ่มเด็กเปราะบาง ทำอย่างไร                 
ให้การศึกษาไร้รอยต่อ โดยกระทรวงศึกษาธิการทำงานร่วมกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) เพ่ือค้นหาเด็กกลุ่มต่าง ๆ ที่หลุดไปจากระบบการศึกษา โดยนำเด็กเหล่านั้นกลับเข้ามาอยู่                
ในระบบการศึกษาอกีครัง้ ขณะที่ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อาทิ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในพื้นที่
ห่างไกล โรงเรียนที่ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจน  กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นหาแนวทาง             
แก้ไขลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีกลไกหลักคือ การศึกษา Anywhere Anytime และ              
การสอบเทียบต่าง ๆ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568  

นอกจากนี้  ยังมีความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเข้ามามีบทบาทของระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ ที่จะมีส่วนช่วยในการดำเนินการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาครู           
ให้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียน   
การสอน และเป็นส่วนหนึ่งของการขอประเมินวิทยฐานะ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ครูได้มีการพัฒนาตนเอง 
ด้วยความจำกัดด้านงบประมาณแต่เมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นจะบริหารงบประมาณอย่างจำกัด             
ให้ได้ดีที่สุด ดังนั้น จึงขอความกรุณาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และขอฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษา        
ว่าปัญหาการศึกษาของประเทศไทยเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษา 
ให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ  ต่อไป 

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชีแ้จงว่า 
งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุนมากกว่า 1.5 แสนล้านบาท              
ซึ่งจากการลงพ้ืนที่แล้วพบว่าจะต้องมีการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องเกษตรกร  ซึ่งการจัดสรรงบประมาณ
ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งระบบในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทำงานอย่างเข้มแข็งพร้อมทั้งลงพ้ืนที่พบปะกับพ่ีน้องเกษตรกร เพ่ือรับฟังปัญหาจากพ่ีน้องประชาชน 
เพื่อชดเชยปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่สามารถชดเชยได้ทั้งระบบ   
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สำหรับประเด็นการเผาไหม้ ถึงแม้ว่าจะยังมีปัญหาอยู่ แต่ข้อมูลอ้างอิงจากดาวเทียม 

GISTDA ระบุได้ชัดเจนว่าจุดความร้อนในปี 2567 ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 10                   
โดยนโยบายในการลดความร้อนโดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ขับเคลื่อน IGNITE THAILAND จุดประกาย
เกษตรไทย สู่ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารของโลก (Agriculture and Food Hub)  แน่นอนว่า 
ประเทศไทยมีศักยภาพพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลก โดยดำเนินการ                 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำหลัก 3R                       
มาใช้ ประกอบด้วย 1.) Re-Habit คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกร              
ทำการเพาะปลูกพืชชนิดเดิมแบบไม่เผาในทุกขั้นตอนการผลิต โดยนำเครื่องจักรมาช่วยในการเก็บเกี่ยว
เศษวัสดุทางการเกษตร รวมถึงส่งเสริมการแปรรูปเศษวัสดุทางการเกษตรให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ    
2 .) Replace with high value crops คื อ  การปรับ เปลี่ ยนการปลูก พื ชไร่ที่ ปลู กบน พ้ืนที่ สู ง                        
เป็ น พืช เศรษฐกิจแบบผสมผสานที่ มี มู ลค่ าสู ง และ 3 .) Replace with alternate crops คือ                     
การปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกบนพ้ืนที่ราบเป็นพืชทางเลือก โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่  

สำหรับการเยียวยาเกษตกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ที่จังหวัดนราธิวาส กระทรวง
เกษตรฯ และรัฐบาลได้เยียวยาเกษตกรด้านพืช จำนวน 764 ราย ด้านประมง จำนวน 419 ราย                 
ด้านปศุสัตว์ จำนวน 447 ราย ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 30 ล้านบาท ส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับทุเรียน              
ไม่ออกดอกนั้น เนื่องจากทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการนํ้า ดังนั้น การบริหารจัดการนํ้า เป็นสิ่งที่กระทรวง
เกษตรฯ ให้ความสำคัญ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการเกษตรให้กับเกษตกร นอกจากนี้  ยังมีความห่วงใย                           
ที่มีการถ่ายโอนภารกิจจากกระทรวงเกษตรฯ ไปยังท้องถิ่น โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  
ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน และกรมพัฒนาที่ดิน มาให้ข้อมูลในส่วนที่จำเป็น             
และแก้ไขอย่างเร่งดว่น เพื่อที่จะได้ทำงานร่วมกับท้องถิ่นที่ไม่มีศักยภาพเพียงพอในการซ่อมแซมหรือไม่มี
งบประมาณในการดำเนินการจึงจำเป็นต้องขออนุมัติงบประมาณจากภาครัฐต่อไป   

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า                
ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งข้อสังเกต ว่าการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2568 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์นั้น เป็นการถอดบทเรียนจากปี 2567 ที่ผ่านมา ในการดูแลพ่ีน้องประชาชนและ
เกษตรกร ขอยืนยันว่าในช่วงระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้ ได้ลงพ้ืนที่รับฟัง
ปัญหาของประชาชนและเกษตรกร เกือบทุกจังหวัดด้วยตนเอง พร้อมกันนี้ขอขอบคุณ สส.ทุกท่าน                
ที่ได้ร่วมลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาของพ่ีน้องประชาชนในเรื่องภาคการเกษตร  และนำมาถอดบทเรียน                
ในการแก้ปัญหาการจัดตั้งคำของบประมาณ พ.ศ. 2568 ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
ได้รับความเหน็ชอบจาก ครม. งบประมาณจำนวน 125,882 ล้านบาท โดยประมาณซึ่งเป็นงบฯ ที่ใช้จ่าย
สำหรับบุคลากรในกระทรวงฯ  ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงจนถึงระดับลูกจ้าง กระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นกระทรวงที่ดูแลคนส่วนใหญ่ของประเทศ คนไทยที่ยึดอาชีพการเป็นเกษตรกรมา
ตั้งแต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 30 ล้านคน แต่งบประมาณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับ
จัดสรรในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร คิดเป็นจำนวนต่อคนต่อปี ประมาณ 3,368 บาท                  
หรือเดือนละ 282 บาท ไม่สามารถเทียบได้กับการแก้ปัญหาในการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นเงิน
จำนวนน้อยมากของการใช้งบประมาณ  ดังนั้น ภายใต้ข้อจำกัดของการใช้งบประมาณที่มีอย่างจำกัด                
ซึ่งกระทรวงฯ ได้เสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด แก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชน  อย่างไรก็ตาม               
การทำเกษตรยุคใหม่มีความจำเป็นต้องจำแนกเกษตรกรเป็นกลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง         
ให้ช่วยเหลือตัวเอง ในการสร้างสินค้าภาคการเกษตรที่มีคุณภาพและสนับสนุนการส่งออกโดยไม่ต้อง
พ่ึงพาภาภาครัฐ ซึ่งถือว่าเกษตรกรกลุ่มนี้ช่วยเหลือตัวเองได้รัฐไม่จำเป็นต้องไปสนับสนุน เพียงแต่อำนวย
ความสะดวกในเรื่องเทคโนโลยี หรือการส่งออก ช่วยลดขั้นตอนการส่งออก ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ                
2. กลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งปานกลาง มีความจำเป็นที่จะต้องใช้นโยบาย ตลาดนำนวัตกรรม             
เสริมเพ่ิมรายได้ ซึ่งต้องส่งเสริมในเรื่องของการตลาด เพ่ือการเสริมด้านนวัตกรรมการแปรรูป                 
ซึ่งพ่ีน้องเกษตรกรกลุ่มนี้ต้องการ ส่งเสริมด้านความรู้งานวิจัย ได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างผลผลิตและ       
การจำหน่าย  และ 3. กลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหา ซึ่งต้องยอมรับเรื่องความแปรปรวนด้านสภาพภูมิอากาศ
และการกีดกันทางการค้า ทำให้มีผลกระทบต่อพ่ีน้องเกษตรกรกลุ่มเปราะบาง จำเป็นต้องจำแนกกลุ่มนี้
ออกและเข้าไปเสริมสรา้ง ฟ้ืนฟูให้เดินหน้าไปสู่ระดบักลางให้สำเร็จ ขณะเดียวกันภาคการเกษตรมีปัญหา
มากมายที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายรัฐบาล ซึ่งพยายามแก้ไขแต่ยังไม่สามารถทำได้                     
แต่ปัจจุบันในรัฐบาลชุดนี้  สามารถแก้ปัญหาข้าวและยางพาราได้อย่างตรงจุด ทำให้มีราคาดีขึ้น 
ขณะเดียวกันภาคปศุสัตว์ยังเป็นปัญหา ที่ยังต้องหาแนวทางในการแก้ไข 

ประเด็นงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีน ที่ใช้ในภาคปศุสัตว์มีอยู่ 2 ประเภท คือ เชื้อเป็น  
กับเชื้อตายซึ่งการที่จัดตั้งของบประมาณเป็นการซื้อวัคซีนประเภทเชื้อเป็น จากประเทศที่ผลิตวัคซีน    
เชื้อเป็น ประมาณ 5 ล้านโดสแต่ได้รับอนุญาต 2.9 ล้านโดส งบประมาณมีจำนวนจำกัดสำนักงบเห็นว่า
โรคระบาดไม่มีแล้วคงไม่จำเป็นต้องใช้วัคซีนเยอะเราก็ยอมรับในจุดนี้ ขณะที่ วัคซีนเชื้อตายที่สามารถ
ผลิตได้เอง ประมาณ 3 ล้านโดส ทั้งนี้กำลังศึกษาจากงานวิจัยในการผลิตวัคซีนเชื้อขึ้นเองเพ่ือเป็นการ
ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ ประเด็นเรื่องของการเลี้ยงโคนมเช่นเดียวกัน ขอเรียนเพ่ิมเติมว่า 
จำนวนผู้เลี้ยงโคหรือโคนมลดลง เพราะเกิดขึ้นจากปัญหา โรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยทำให้เกษตรกรกลุ่มที่
ยังไม่แข็งแรงต้องเลิกผลิตเพราะปัญหาที่โคนมติดเชื้อเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดที่ผ่าน
มา ซึ่งยืนยันว่าโลกเหล่านี้จะต้องแก้ไขปัญหาให้ได้เด็ดขาดไม่เช่นนั้นโคนมจะลดลงประเด็นเรื่องการ
ส่งออกสัตว์มีชีวิตไปยังตลาดต่างประเทศ ล่าสุดได้ลงนามความร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียในการส่งวัวมี
ชีวิตแล้ว โดย 3 เดือนจากนี้จะดำเนินการได้ นอกจากนั้นแล้วยังมีการเปิดตลาดใหม่ ที่ประเทศเวียดนาม 
และลาว เป็นต้นอย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่ได้ฟังการประชุมสภาฯ วันนี้ มีความหวังซึ่งสมาชิกให้
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ความสำคัญความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร ทั้งนี้ จะสร้างความเข้มแข็งโดยเพ่ิมรายได้ภายในปี 70 ให้
เป็น 3 เท่า ตามที่รัฐบาลได้วางเป้าเอาไว้ ภายใต้รัฐบาลที่ขับเคลื่อน และภายใต้การตรวจสอบของฝ่าย
ค้านเป็นสิ่งที่ทำให้ต้องทำงานแบบไตร่ตรองให้ดี ทำงานให้จริงจัง ใส่ใจต่อพี่น้องเกษตรกร 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคง     
ของมนุษย์ ชี้แจง ถึงการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในประเด็นของการ
เคหะแห่งชาติ ที่มีรายรับประมาณ 6,000 ล้านบาท ขอชี้แจงว่าแบ่งเป็น เงินที่ได้จากค่าเช่า ค่าเช่าซื้อ       
และรายได้อื่น ๆ ส่วนงบลงทุนของการเคหะฯ ในปี 2568 ตั้งไว้อยู่ที่ 5,317 ล้านบาท มาจากรายได้ 
1,300 ล้านบาทและมีการกู้เพ่ิมและเงินอุดหนุน โดยแบ่งเป็นค่าดูแลบุคลากร ดูแลสถานที่ ดังนั้น                 
เงินลงทุนของการเคหะฯ ไม่ได้มีทั้ งหมด 5,317 ล้านบาท ตามที่มีการอภิปราย ส่วนข้อสังเกต                       
ท่ีการเคหะฯ ได้งบซ่อมแซมเพ่ิมเติม แต่ยังสร้างอาคารใหม่อยู่เรื่อย ๆ นั้น ในปี 2568 เป็นการนำงบฯ       
ไปซ่อมโครงการเดิมมากกว่า ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชน ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2580 พบว่ามีจำนวนประชากรที่ต้องการที่อยู่ประมาณ 3.4 ล้านครัวเรือน                 
ซึ่ งประมาณ  2 ล้ านครัว เรือน  เป็ นผู้ ที่ มี รายได้น้ อย โดยจำแนกความต้องกา รที่ อยู่ อ าศั ย                          
แบ่งเป็นประเภทต้องการเช่า และประเภทต้องการซื้อ ดังนั้น  จะเห็นว่าอัตราส่วนที่การเคหะฯ                      
สร้างขึ้นกับจำนวนความต้องการอีกประมาณกว่า 2 ล้านครัวเรือน การเคหะฯ ยังต้องตอบสนองต่อ        
ความต้องการที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก   

ส่วนประเด็นอาคารเช่าอาศัยที่การเคหะฯ ไม่สามารถสร้างได้ตามเป้าหมาย จนทำให้               
งบประมาณที่ได้รับต้องชะงักไป ขอชี้แจงว่าในช่วงที่มีการประมูลและการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อได้เริ่ม
ดำเนินการทางผู้ประกอบการเกิดปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิด และเรื่องการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตาม
กำหนดในประเด็นนี้ทางการเคหะฯ ได้เร่งประสานงานและกำชับติดตามการดำเนินการให้เป็นไป                 
ตามแผนของการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งถ้าหากไม่เป็นไปตามนั้นจะขอกันงบประมาณเอาไว้ใช้                        
ในปีงบประมาณต่อไป ประเด็นเรื่องงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการเคหะฯ ปี 2568 
จำนวน 14 แห่ง แบ่งเป็นของเคหะคลองจั่น 13 ล้านบาท และที่เหลือแห่งละ 1 ล้านบาท งบปรับปรุง
ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมในปี 2568 มีจำนวน 129 ล้านบาท จะไปอยู่ที่ชุมชนเคหะคลองจั่น ซึ่งมีพ้ืนที่
สนามกีฬา สนามฟุตบอล รวมทั้งลู่วิ่ง เป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ที่การเคหะฯ ได้รับมาและสามารถใช้รองรับ
ประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบจำนวนหลายแสนชีวิตได้ใช้ประโยชน์ ประเด็นเรื่องของแฟลตดินแดง                        
จะเร่งซ่อมแซมอย่างเร็วที่สุด ส่วนที่พบว่ามีอัตราค่าเช่าที่แพง คือเฉพาะกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ใหม่                    
ส่วนประชาชนที่อยู่มาตั้งแต่เดิมค่าเช่าจะไม่มีการเพ่ิมขึ้นแต่อย่างใด 

ประเด็นเรื่องงบประมาณของสำนักปลัดของกระทรวงนั้น ที่ ให้ความสำคัญกับ 
Hardware มากกว่า Software ขอชี้แจงโดยยกตัวอย่ าง 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา                      
การค้ามนุษย์ แบ่งเป็นงบลงทุนใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนของสถานคุ้มครองผู้เสียหาย                
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จากการค้ามนุษย์  ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงาน  เพ่ือใช้ในการฝึกอาชีพให้กับผู้ เสียหาย เป็นต้น                     
ส่วนงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นในการช่วยเหลือคุ้มครอง สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์                  
การประชุมระหว่างประเทศ  2. โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม 
แบ่งเป็น งบลงทุนที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 76 จังหวัด ในการลงพ้ืนที่ เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้ที่ ได้รับ                      
ความเดือดร้อนและงบดำเนินงานสำหรับสนับสนุนให้แก่สำนักงาน พมจ. 76 จังหวัด เพ่ือขับเคลื่อน               
การดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ทั่วประเทศ และ 3.โครงการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการ                
ด้านการพัฒนาสังคม มี งบลงทุน เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานใน พ้ืนที่ อำนวยความสะดวก                         
ในการช่วยเหลือประชาชน เช่น การจัดหารถยนต์ซ่อมแซมอาคารสำนักงานและงบดำเนินงานและ               
งบรายจ่ายอื่ นสำหรับขับ เคลื่อนการดำเนินงาน เพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชิ งน โยบายมาตรการ                             
กลไกที่เอื้ออำนวยให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเป็นไปได้อย่างคล่องตัวรวดเร็วและทันสถานการณ์ ทั้งนี้
ขอยืนยันว่าเงินที่ ได้แบ่งการใช้ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)                   
ทำเพื่อเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่า กระทรวง
แรงงานได้มีการเตรียมความพร้อม เนื่องจากพนักงานที่ถูกปลดออกจากงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน              
ได้ผนึกกำลัง 4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตและยกระดับ
ทักษะเยาวชนไทย ให้เป็นแรงงานคุณภาพฝีมือตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เรียนจบ                    
มีใบรับรองทักษะความรู้ความสามารถ (skill Certificate) มีงานทำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ                
ซึ่งกรมการจัดหางาน พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านแรงงาน และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาทักษะแรงงาน สร้างความมั่นใจในการหางานทำ และเพ่ิมโอกาสที่จะได้ รับ
คัดเลือกทำงานในสถานประกอบการ โดยประสานความร่วมมือระหว่างกรมการจัดหางาน                     
กระทรวงแรงงาน กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงข้อมูลด้านกำลังแรงงานผ่านระบบ Big Data กระทรวงแรงงาน เพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มข้อมูล
ตลาดแรงงาน และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมบนแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นช่องทาง                   
การเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเรียนฟรี ทุกที่ ทุกเวลา เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต โดยนำมาแสดงบนแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพิ่มโอกาสเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรม 
Upskill/Reskill ที่จำเป็นสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน เนื่องจากภายในระยะเวลา 5 ปี
นับตั้งแต่ 2567 -2573 จะมีแรงงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ระบบสันดานประมาณ 200,000 คน                  
ถูกปลด ซึ่งขณะนี้  กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้เตรียมความพร้อม                       
โดย กพร.ได้ลงนามร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
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นวัตกรรม (อว.) เพ่ือเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับแรงงานเพ่ือเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรม             
รถสันดาปเป็นรถอีวี ซึ่งมั่นใจว่าทำได้ทันแน่นอน อีกทั้งยังทำความตกลงร่วมกับสถาบันการศึกษา              
หลายแห่ง เรื่องเครดิตแบงค์ หรือให้สามารถเอาความชำนาญด้านต่าง  ๆ มาเทียบเป็นหน่วยกิต                   
เพื่อสำเร็จในระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรีได้ นอกจากนี้  ยังร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โครงการ    
1 หมู่บ้าน หนึ่งช่างไฟฟ้า เป็นทักษะสำหรับอนาคตหากตกงานก็สามารถประกอบอาชีพอิสระในพ้ืนที่                
ได้ไม่ต้องออกไปทำงานนอกพ้ืนที่  สำหรับข้อกังวลเรื่องกองทุนประกันสังคมเหลือน้อย จากข้อมูล              
เมื่อสิ้นปี 2566 มีประมาณ 2.55 ล้านบาท อนาคตจะมีการเก็บเงินเข้ากองทุนต่อเนื่องทุกปี ปี 2568                
มีเงินสะสม 5 ล้านล้านบาท แต่หลังจากนั้นหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร กองทุนจะเหลือศูนย์บาท               
ในปี 2597 เพราะสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีคนเสียชีวิตมากกว่าคนเกิดใหม่ ดังนั้น จึงร่วมกันระดม
สมองเพ่ือหาทางไม่ให้กองทุนล้มละลาย ซึ่งมีการเสวนาระดมสมองของพรรคการเมืองต่าง ๆ เมื่อเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมา และจะจัดอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งตนจะให้ปลัดกระทรวงแรงงานส่งหนังสือ           
ถึงทุกพรรคการเมือง นักเศรษฐศาสตร์ นักการเมือง นักคิด นักบัญชี ร่วมเสวนาด้วย ตลอดจนขอฝากถึง
คณะกรรมาธิการิวิสามัญงบประมาณ ว่าปีงบประมาณ 2568 กพร. แม้ได้งบฯ เพิ่ม แต่ไม่เพียงพอสำหรบั
รองรับการดำเนินงานเพ่ือการมีงานทำ มีคนจบใหม่ เตรียมเข้ าสู่การทำงานปีละ 5 แสนคน                             
ส่วนคนเกษียณปีละ 1.5 แสนคน ยังมีช่องว่าง 3.5 แสนคน จึงเป็นหน้าที่กระทรวงแรงงาน                              
ในการหาตำแหน่งงานมารองรับทั้ งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการสร้างความสมดุล                            
ทางเศรษฐกิจในตลาดแรงงานเนื่องจากปัจจุบันเรามีการจ้างงานแรงงานต้างด้าว เทียบกับรายได้จาก
แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ ไทยยังเสียดุลอยู่ประมาณ 2 แสนล้านบาท ดังนั้น ต้องทำในส่วนนี้
ให้สมดุล  
  นางสาวศุภมาส อิศรภักดี เข้ามาน่ังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชี้แจงว่า งบประมาณของกระทรวง อว. โดยแบ่งออกเป็น 2 
ด้าน คือ ด้านอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการจัดสรรตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ กระทรวง อว. มีพันธกิจด้านอุดมศึกษาและส่งเสริม
สนับสนุนงานดา้นวทิยาศาสตร ์วิจัย และนวัตกรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ โดยมีการบริหารงาน
แบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ มิติด้านอุดมศึกษา คือ นโยบายด้านเรียนดี มีความสุข มีรายได้ เพ่ือให้นักเรียนที่
สอบผ่านการคัดเลือกสามารถเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ทุกคน ไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบ โดยมี
นักเรียนเลือกครบ 10 อันดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับเด็กกว่า 35,000 คน                 
ในการเข้าสู่การศึกษา นับว่าเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ การขยายโอกาสในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ 
กระทรวง อว.ยังมีการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยทุกช่วงวัย ที่คนวัยทำงานสามารถกลับมา Upskill/Reskill 
และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งให้บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย หรือ
เรียกว่า มีประสบการณ์ระหว่างเรียน อาทิ โครงการสหกิจศึกษา โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพ่ือให้
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นักศึกษาพร้อมที่จะทำงานหลังจบการศึกษา โดยมีการตั้งเป้าหมายว่าภายใน 2 ปี จะผลิตคนรองรับ
ภาคอุตสาหกรรม สำหรับมิติด้านวิจัยและนวัตกรรม โดยมีนโยบายวิจัยดีท่ีตอบโจทย์ความต้องการ และ
ตอบโจทย์เป้าหมายอุตสาหกรรมของรัฐบาลผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(กองทนุส่งเสริม ววน.) มีการส่งเสริมเกี่ยวกับ AI บล็อกเชน ฯลฯ  

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ชี้แจง ว่าผลการดำเนินการในปี 2567 ของกระทรวงดิจิทัลฯ มีงบประมาณที่อยู่ระหว่างกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 19 รายการ วงเงิน 1,892 ล้านบาท ส่วนการดำเนินการประกวดราคาของ                   
กรมอุตุนิยมวิทยา ทางกระทรวงฯ ได้กำชับให้ใช้วิธีการประกวดราคาให้เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐในปี 2560 และระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐปี 2560 เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและยึดคุณภาพ มาตรฐานเครื่องมือ                
ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก และองค์การการบินพลเรือน ระหว่างประเทศ               
ซึ่งเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดกับพ่ีน้องประชาชน ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยา                      
ได้วางแผนยุทธศาสตร์ ในการจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างขีดความสามารถในการปรับตัว                
เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพราะฉะนั้นโครงการหลักในการดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือตรวจอากาศเป็นการปรับปรุงและ                      
เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจวัดข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงอุตุวิทยาการบิน เป็นการสนับสนุน                        
การบริหารการจราจรทางด้านอากาศและการผลิตข่าวพยากรณ์อากาศเป็นการรายงานแผ่นดินไหว               
การประกาศเตือนภัยธรรมชาติซึ่ งเครื่องมือของกรมอุตุฯจะต้องสามารถติดตามและตรวจวัด                    
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเหล่านั้นได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และที่สำคัญต้องเป็นไป            
ตามข้อกำหนดของ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO  ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่า
เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน่านฟ้า และเป็นเรื่องของความ
ปลอดภัยของประชาชน 

ประเด็นที่มีผู้ให้ความสนใจในเรื่องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั้น ต้องขอขอบคุณ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่าน ที่มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชน 
ปัจจุบันกระทรวง DE ได้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งเรียกว่า     
ศูนย์ AOC 1441 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ 

ประเด็นเรื่องการซ้ำซ้อนของแอปพลิเคชันเกี่ยวกับสุขภาพ Health Link โครงการ
ดังกล่าว ยืนยันว่าไม่ซ้ำซ้อนแต่อย่างใด โดยงบประมาณ Health Link มีการดำเนินการตั้งแต่ปี 2562 
เป็นการจัดทำข้อมูลเพ่ือเชื่อมโยงระบบสุขภาพทั่วประเทศ ในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 โดยได้รับ                 
การสนับสนุนจากกองทุน DE ไม่ซ้ำซ้อนกับกระทรวงสาธารณสุข เพราะเรื่องของ Health Link                   
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ที่กระทรวงดิจิทัล ภายใต้กองทุน DE นำมาทำนั้น เป็นการบริหารข้อมูลในการดำเนินการสำหรับ
โรงพยาบาลที่อยู่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือ
โรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงาน             
ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ ง ที่ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลในเรื่องการบริการสุขภาพให้กับประชาชน                  
อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ประชาชนเข้ารับการรักษาโรคในโรงพยาบาลหลายแห่งในเวลาที่แตกต่างกัน      
โดยการพัฒนาระบบ Cloud ทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรี         
อนุมัติให้กระทรวงดิจิทัลฯ ทำตั้งแต่ปี 2560 ก่อนที่รัฐบาลชุดนี้ได้มาดำเนินการ โครงการนี้เป็นการ  
บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงดิจิทัลฯ มีระบบการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสุขภาพสำหรับเขตสุขภาพ มีระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง และที่สำคัญ                        
เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มสารสนเทศกลางเพ่ือให้บริการผู้ป่วยนอก สำหรับโรงพยาบาล ส่งเสริม
สุขภาพ โรงพยาบาล รพ.สต. ที่ตั้งอยู่ตามจังหวัดตา่ง ๆ ซึ่งจะได้ประมวลผลบนระบบ Cloud ซึ่งสามารถ
เชื่อมโยง ระบบข้อมูลเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการรักษาสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างดี 

ประเด็น Cloud First เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้มอบให้กระทรวงดิจิทัล  
เป็นผู้ดำเนินการ และคณะกรรมการดิจิทัล ได้เห็นชอบให้มีแนวทางการใช้ Cloud ซึ่งไม่ได้มีข้อห้าม               
ในการใช้ Public Cloud แต่ประการใด ในปี 2561 คณะกรรมการดิจิทัล ได้เห็นชอบในโครงการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือเช่าเรื่องบริการระบบ Cloud จำนวน 65 หน่วยงานแล้ว ไม่ได้ติดขัดประการใด ซึ่งขณะนี้              
อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยให้นำข้อกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขสำหรับผู้ให้บริการ Cloud ใช้เฉพาะ
โครงการที่ เกิดขึ้น ในปี  2561 และนอกจากนั้ น  คณะกรรมการดิจิทั ล ได้ เห็นชอบร่างคำสั่ ง                    
แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้ Cloud เป็นหลักเพราะฉะนั้น                
สิ่งเหล่านี้เป็นโครงการที่มีความจำเป็นและต้องมีการดำเนินการมีแหล่งเงินรองรับที่ชัดเจนแล้ว 

ประเด็นเรื่องความซ้ำซ้อนของ Cell Broadcast มีความแตกต่างระหว่างกระทรวง
ดิจิทัลฯ กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นการดำเนินการตามระเบียบ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคม เป็นประกาศของสำนัก
นายกรัฐมนตรีเรื่องการเตือนภัยแห่งชาติส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นการทำ
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนของกระทรวงดิจิทัล จะเป็นหน่วยงานกลาง           
ในการแจ้งการเตือนภัยผ่านระบบ Cell Broadcast โดยการส่งข้อความไปยังพ้ืนที่เป้าหมายต่าง ๆ ทั้งนี้
ปัจจุบันไทยไม่ได้มีเฉพาะภัยแล้งน้ำท่วม หรือพายุแต่ในปัจจุบันมีภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลากหลายในยุคของ
ดิจิทัล อาทิ เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในห้างสรรพสินค้า ที่กระทบคนกลุ่มใหญ่  สิ่งเหล่านี้                            
มีความจำเป็นต้องมีการแจ้งเตือนภัย ซึ่งถือได้ว่าเมื่อเทียบกับทาง ปภ.แล้ว เป็นการแจ้งเตือนภัยพิบัติ                
ในลักษณะต่าง ๆ อาจจะมีความเฉพาะเจาะจงน้อยกว่ากระทรวงดิจิทัลฯ อย่างไรก็ตาม ขอน้อมรับ
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ข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่า 
ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงโดยกล่าวถึง           
การนำเข้าและส่งออก ผักและผลไม้ ซึ่งไทยกับจีน ได้แลกเปลี่ยนการนำเข้าระหว่างกัน ทำ FTA ระหว่าง
กันถือเป็นความร่วมมืออันดี การส่งออกผักและผลไม้ของไทยไปยังประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ  67                 
ทั้งนี้ ผักและผลไม้ของทั้งสองประเทศมีความแตกต่างกัน จำแนกได้เป็นผักผลไม้เมืองร้อน กับผักผลไม้
เมืองหนาว ผลผลิตออกคนละเวลาไม่ทับซ้อนกัน มีความแตกต่างตามความต้องการของผู้บริโภค               
ของทั้งสองประเทศ จึงไม่น่ากังวลในเรื่องการทับซ้อนระหว่างผักและผลไม้ ของทั้ง 2 ประเทศ               
อย่างไรก็ตาม ประเด็นการแก้ไขปัญหาของทุเรียนนั้น กระทรวงพาณิชย์สร้างความพร้อมในการส่งออก
และการแข่งขันกับประเทศอื่น ซึ่งมั่นใจในทุเรียนของประเทศไทย พร้อมแก้ไขปัญหาด่านศุลกากร               
โดยการลงพ้ืนที่ไปในหลายประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือขอความร่วมมมือในการส่งออกการผ่านด่านของ
ประเทศต่าง ๆ ในการขยายระยะเวลา การเปิดด่านเพ่ือให้รถขนส่งผักและผลไม้ได้ออกไปมากขึ้น                 
ไม่เกิดความเสียหายต่อสินค้า ทำให้คุณภาพสินค้าของไทยมีคุณภาพและจำหน่ายได้ราคาดี ขอยืนยันว่า
ประเทศไทยไม่ ได้สูญ เสียตลาดการส่งออกผักและผลไม้ และเชื่อมั่นกำลังบริโภคในอาเซียน                    
ที่มีความต้องการสูง ซึ่งผักและผลไม้ไทยมีจุดแข็งคือรสชาติและคุณภาพท่ีดี 

นางสาวจิราพร  สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า การนำเสนอ
ข่าวสาร สาระสำคัญคือทำให้สื่อภาครัฐมีข้อมูลที่ถูกต้อง ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ภารกิจหลัก
ของกรมประชาสัมพันธ์คือนำข่าวสารสู่ประชาชน พฤติกรรมของผู้บริโภคมีความเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
ของสื่อออนไลน์ ปรากฏว่ามีคนเข้าถงึขา่วสารเพ่ิมมากขึน้จากเดมิ ซึ่งล้วนแตเ่ป็นข่าวที่ประชาชนให้ความ
สนใจ NBT เป็นสื่อสาธารณะ ทั้งนี้ มีการจ้างพิธีกรที่มีชื่อเสียงเพ่ือดึงดูดความสนใจของพ่ีน้องประชาชน 
ส่วนประเด็นทีวีซอฟต์พาวเวอร์ เป็นเพียงการปรับผังรายการเท่านั้น ซึ่งช่อง NBT เป็นช่องที่นำเสนอข่าว
ภาครัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชนต่อไป  

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชี้แจง
เกี่ยวกับหลักของ OECD คือการปรับปรุงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน จะเห็น
ได้ว่าพืชผลทางการเกษตรของไทยจะต้องมีการพัฒนา และไม่สามารถกำหนดการลงทุนที่ชัดเจนได้             
ทั้งนี้ จะมีการปรับแผนและมีความสามารถในการคืนหนี้สาธารณะ ซึ่งเป็นหนี้ที่สร้างความเติบโต             
ทางเศรษฐกิจได้ และขอน้อมรับคำชี้แนะจากสมาชิกทุกท่าน 

นายภ ูม ิธรรม เวชยช ัย รองนายกร ัฐมนตร ี และร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
พาณิชย์  กล่าวขอบคุณในนามของรัฐบาลว่า ภายใต้วงเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้ เศรษฐกิจไทยได้เจริญเติบโตสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาและวิสัยทัศน์  IGNITE 
THAILAND ที่ประกอบด้วยการพัฒนาประเทศใดให้ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม เป็นแนวทาง                         
ในการบริหารจัดการงบประมาณในการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมาย
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รวมทั้งคำนึงถึงความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทาง          
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยการสร้างรายได้ลดรายจ่าย สร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและสร้างคุณภาพชีวิต   
ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนทุกคนรวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ                   
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568                     
ต่อสภาผู้แทนราษฎร สำหรับความเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีสมาชิกทุกท่านได้อภิปรายไว้ 
ในนามของรัฐบาลขอน้อมรับและขอฝากให้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่สภานี้จะแต่งตั้งขึ้นนำไปใช้
ประกอบในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ 2568 ให้เป็นไปโดยรอบคอบเคร่งครัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน
ตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ 

ที่ประชุมลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568  ด้วยคะแนน 311 เสียง และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จำนวน 72 คน กำหนดแปรญัตติ    
30 วัน 

จากนั้ น  เลขาธิก ารสภาผู้ แทนราษ ฎร อ่ านพระบรมราช โองการ  ความว่ า                           
พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2567 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2567

ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นั้น บัดนี้ สมควรที่จะให้ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภาดังกล่าว 
อาศั ยอ ำน าจตามความ ในมาตรา 122 และมาตรา 175 ของรั ฐธรรมนูญ                         

แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญ
แห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
         เศรษฐา ทวีสิน 
         นายกรัฐมนตรี 
 

เลิกประชุมเวลา 22.26 นาฬิกา 
 
     ******************************************* 
 
 

จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์  
                       สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 


